

## **Có sẵn vắc-xin AstraZeneca cho khách vãng lai** **AstraZeneca vaccine available to walk-ins**

Ngày 15 Tháng Tư 2021

---

Nhiều suất vãng lai trong ngày có sẵn với vắc-xin AstraZeneca dành cho những người Alberta hội đủ điều kiện ở Edmonton và Calgary.

Bắt đầu từ ngày 17 tháng Tư, Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta sẽ chấp nhận khách vãng lai tại phòng khám nhanh tạm thời hiện có tại Trung Tâm EXPO Edmonton và tại phòng khám Southport ở Calgary.

Đây là bổ sung thêm cho 26 hiệu thuốc ở Calgary và Edmonton đang cung cấp vắc-xin cho người dân Alberta ở độ tuổi từ 55 đến 64 trên cơ sở khách vãng lai.

Bất kỳ người dân Alberta nào trong độ tuổi này, cho dù họ sống ở đâu, đều có thể đến các địa điểm này để nhận vắc-xin AstraZeneca mà không cần lịch hẹn.

Hiện tại, 710 hiệu thuốc tiếp tục đặt lịch hẹn đối với vắc-xin AstraZeneca và phòng khám nhanh tạm thời Calgary tại Trung Tâm Hội Nghị Telus sẽ tiếp tục cung cấp vắc-xin AstraZeneca theo lịch hẹn.

Liều đầu tiên của AstraZeneca làm giảm nhiễm trùng từ 60 đến 70 phần trăm và quan trọng là, tỷ lệ nhập viện và nguy cơ tử vong giảm 80 phần trăm. Với số ca nhiễm COVID-19 gia tăng, nó hiện cung cấp sự bảo vệ cho những người mà nếu không sẽ phải đợi khoảng một tháng để tiếp cận với một loại vắc-xin khác.

Hơn 27,500 liều vắc-xin AstraZeneca đã được tiêm ở Alberta, cùng với 58,000 liều CoviSHIELD/AstraZeneca. Chưa có trường hợp xác nhận nào về cục máu đông hiếm gặp được gọi là giảm tiểu cầu miễn dịch do vắc-xin (VIPIT) ở Alberta, và chỉ có một trường hợp trên toàn Canada.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng nguy cơ VIPIT đối với người dân Alberta là cực kỳ hiếm. Nó cũng hiếm như khả năng có các cục máu đông do hút thuốc, té ngã/chấn thương và các hiện tượng phổ biến hàng ngày khác.

Tuy nhiên, nguy cơ bị hậu quả bất lợi do nhiễm COVID-19 là rất thật và có xác suất cao hơn nhiều, đặc biệt khi tuổi tác ngày càng cao.

Nguy cơ nhập viện để điều trị COVID-19 ở những người độ tuổi từ 55 đến 59 lớn hơn khoảng 1,500 lần so với nguy cơ VIPIT, và nguy cơ tử vong do COVID-19 ở nhóm tuổi này lớn hơn khoảng 125 lần so với nguy cơ VIPIT.

Để biết danh sách các hiệu thuốc chấp nhận dịch vụ vãng lai, cũng như những hiệu thuốc đặt lịch dựa trên cuộc hẹn, hãy đến trang web của Hội Chữ Thập Xanh Alberta [Alberta Blue Cross website](#).

Các phòng khám vãng lai của AHS sẽ mở cửa vào ngày 17 tháng Tư và bắt đầu hoạt động trong năm ngày. Các phòng khám sẽ được mở rộng tùy theo nhu cầu và vắc-xin sẵn có.

Địa điểm Southport, tại 10301 Southport Lane SW ở Calgary, sẽ hoạt động từ ngày 17-21 tháng Tư (thứ Bảy đến thứ Tư), từ 8:30 sáng đến 3:45 chiều.

Trung Tâm Edmonton EXPO, tại 7515 118 Avenue NW, sẽ hoạt động:

- Ngày 17-18 tháng Tư (thứ Bảy và Chủ Nhật): 12:30 chiều đến 4 giờ chiều
- Ngày 19-20 tháng Tư (thứ Hai và thứ Ba): 12:30 tối đến 6:45 chiều
- Ngày 21 tháng Tư (thứ Tư): 12:30 tối đến 4 giờ chiều

Mỗi địa điểm AHS có sức chứa 500 khách vãng lai tiêm AstraZeneca để bắt đầu. Công suất sẽ được điều chỉnh dựa theo nhu cầu. Vui lòng đến [AHS.ca](https://www.ahs.ca) để biết bất kỳ điều chỉnh giờ mở cửa phòng khám nào.

Bất cứ người dân Alberta hội đủ điều kiện nào cũng có thể đặt lịch hẹn thông qua công cụ đặt lịch hẹn trực tuyến của Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta hoặc bằng cách gọi 811 để nhận vắc-xin AstraZeneca.

Chính phủ Alberta đang ứng phó với đại dịch COVID-19 bằng cách bảo vệ tính mạng và sinh kế bằng các biện pháp chính xác để làm thẳng đường cong, duy trì các doanh nghiệp nhỏ và bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Alberta.

## Điểm nhanh các sự kiện

- Hiện tại, có 26 hiệu thuốc ở Calgary và Edmonton đang cung cấp vắc-xin vãng lai cho AstraZeneca, bao gồm các hiệu thuốc độc lập và các trang web chuỗi lớn hơn. Danh sách các hiệu thuốc này có sẵn trên trang web của Hội Chữ Thập Xanh Alberta (Alberta Blue Cross website).
- Tất cả những người dân Alberta hội đủ điều kiện trong Giai Đoạn 1, 2A, 2B và một phần của 2C có thể tiếp tục đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19 với bất kỳ hiệu thuốc tham gia nào hoặc Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta (AHS).

## Thông tin liên quan

- Thông tin COVID-19 cho người dân Alberta [COVID-19 info for Albertans](#)
- Công Cụ Tự Đánh Giá COVID-19 [COVID-19 Self-Assessment Tool](#)

## Yêu cầu về truyền thông

[Jerrica Goodwin](#)

587-988-3278

Thư Ký Báo Chí, Văn Phòng Thủ Hiến

[Tom McMillan](#)

780-422-4905

Trợ Lý Giám Đốc Truyền Thông, Y Tế

*Để biết thêm các nguồn tài liệu dịch thuật chính phủ, hãy đến: <https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx>.*